

## **ĐẠI HỘI LOAN BÁO TIN MỪNG TẠI TẮC SẬY**

**3/10/2022**

Nhân dịp mừng lễ Thánh Têrêsa Hải Đòng Giêsu là Bồn Mạng Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Cần Thơ, Ban Loan Báo Tin Mừng tổ chức đại hội Loan Báo Tin Mừng tại Tắc Sậy, từ 8h00 cho đến 12h00, ngày 3 tháng 10 năm 2022, với chủ đề: *“Hiệp Hành Cùng 48 Giáo Điểm Sinh Hoạt Tôn Giáo Tập Trung”*. Chương trình đại hội gồm: 2 bài thuyết trình, thánh lễ cầu nguyện cho việc Loan Báo Tin Mừng và 4 nhóm thảo luận, chia sẻ những thao thức của việc Loan Báo Tin Mừng tại vùng Đồng Bằng Sông Nước thân thương này.



Bài thuyết trình thứ nhất được thực hiện bởi Cha Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Philipphê Nguyễn Văn Hùng, cha nhấn mạnh điều tiên quyết phải có nơi người Loan Báo Tin Mừng là sẵn sàng mở rộng lòng mình ra cộng tác với Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn, thêm sức và hoạt động theo gương mẫu là Chúa Giêsu, nhà Loan Báo Tin Mừng số một đến trần gian từ cung lòng Thiên Chúa Cha.



Và bài thuyết trình thứ hai do Cha Phó Ban Loan Báo Tin Mừng Matthêu Nguyễn Hoàng Hôn trình bày về: *“Ba điều kiện để trở thành người làm chứng thứ thiệt của Tin Mừng”*, ba điều kiện này như chiếc kiềng ba chân luôn luôn tồn tại song hành với nhau, nếu thiếu một trong ba thì không thể Loan Báo Tin Mừng cho người khác được, ba điều đó là: 1. Một đời sống thánh thiện; 2. Chuyên tâm học hỏi về đạo để có thể nói về đạo cho người khác và 3. Phải có lòng nhiệt thành tông đồ.



Thánh lễ cầu nguyện cho việc Loan Báo Tin Mừng dưới sự chủ sự của Cha Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng và 34 cha đồng tế, thánh lễ diễn ra cách trang nghiêm và sốt sắng với một bài chia sẻ của cha Pr. Huỳnh Phúc Hậu về đề tài: *“Nơi gương cách Loan Báo Tin Mừng của chị Thánh Têrêsa HÀi ĐỒNG GIÊSU”*, cả cuộc đời chị là chuỗi ngày Loan Báo Tin Mừng nơi mình sống với lòng yêu mến thiết tha vị hôn phu Giêsu là hiện thân nơi những tha nhân mà chị gặp gỡ trong nhà Dòng.



Được sự khích lệ của Đức cha Stêphanô Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ và sự nhiệt tình của quý cha quản hạt, cha Giám đốc Trung Tâm Hành Hương Tác Sậy, quý cha sở, nên số tham dự viên rất đông gồm: 25 soeurs và 100 tín hữu là những người nông cốt đang chịu trách nhiệm tại các điểm Sinh Hoạt Tôn Giáo Tập Trung. Do đó, để việc thảo luận đạt được nhiều kết quả, ban tổ chức đại hội phải chia ra làm 4 nhóm, giúp các tham dự viên chia sẻ nhiều kinh nghiệm, thảo thức và những khó khăn trong vấn đề Loan Báo Tin Mừng tại nơi mình đang cộng tác.

## CÂU HỎI THẢO LUẬN

\* Theo Anh chị em, chứng nhân đích thực là gì?

Ba điều kiện để trở thành người là chứng đích thực như chiếc kiềng 03 chân, đó là :

1/ Một đời sống thánh thiện.

2/ Quyết tâm chuyên chăm học hỏi về đạo để có thể nói về đạo cho những người khác.

3/ Lòng nhiệt thành truyền giáo.

\* Trong việc LBTM đến với người lương dân, nơi Các Giáo điểm chúng ta **đã** và **sẽ** thực hiện “kiềng 03 chân” đó như thế nào, xin chia sẻ.

\* **Chắc** chắn từ lòng nhiệt huyết tông đồ, thúc đẩy chúng ta có sáng kiến để **Truyền giáo**.

Xin chia sẻ **một** sáng kiến **đã** làm hoặc quyết tâm **sẽ** làm.



Qua đại hội lần này, ước mong từng người tham gia đại hội luôn ý thức bổn phận Loan Báo Tin Mừng của mình, sống bình an, gương mẫu nơi mình sống như lời Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI: *“Con người thời nay cần chứng nhân hơn cần thầy dạy”*, để việc Loan Báo Tin Mừng mỗi ngày một phát triển như lòng Chúa mong ước.



